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นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดประชุมแล้วอนุญาตให้สมาชิก
อภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนฝากไปยังรัฐบาลดําเนินการแก้ไข โดยสมาชิกได้ใช้
เวลาในการอภิปราย ประมาณ ๑ ช่ัวโมง ๒๐ นาที จากนั้นประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยเริ่มจากวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งนอกระเบียบวาระ ๒ เรื่อง และในระเบียบ
วาระ ๑ เรื่อง คือรับทราบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในวาระรับทราบดังกล่าวสมาชิกฝ่ายค้านได้ขอหารือต่อประธานโดยเสนอให้มีการถ่ายทอดสด 
ทางสถานีโทรทัศน์ด้วยเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตามประธานแจ้งว่าหากต้องการให้ถ่ายทอดสดต้องประสานล่วงหน้า จากนั้น 
ประธานวิปฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นชี้แจงว่าวิปฝ่ายค้านได้ประสานกับวิปรัฐบาลแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้
เกี่ยวกับการถ่ายทอดสด ดังนั้นจึงขอหาหรือต่อประธานขอให้เลื่อนเรื่องดังกล่าวไปในการประชุมครั้งต่อไป 
เพื่อจะได้มีเวลาประสานกับสถานีโทรทัศน์ในการถ่ายทอดสดต่อไป ขณะเดียวกันประธานวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้น
ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าทางวิปรัฐบาลมีความเห็นว่า ตามธรรมเนียมการปฏิบัติไม่เคยมีการถ่ายทอดสดวาระเรื่องที่
ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมและเห็นว่าการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุก็เพียงพอแล้ว ต่อมา ส.ส. บุญยอด  สุขถิ่นไทย 
พรรคประชาธิปัตย์ เสนอญัตติให้เลื่อนวาระดังกล่าวออกไปก่อน ขณะที่ ส.ส. ไพจิตร  ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย 
เสนอให้คงวาระเดิม ในที่สุดที่ประชุมส่วนใหญ่ลงมติ ไม่เห็นด้วยกับญัตติของ ส.ส. บุญยอด จากนั้น ประธาน 
ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายต้ังข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและข้อท้วงติง
ต่อนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ทั้งนี้ มีสมาชิกประสงค์
อภิปรายเป็นจํานวนมาก โดยใช้เวลากว่า ๖ ช่ัวโมง ส่วนประเด็นการอภิปรายก็เป็นไปอย่างกว้างขวาง เช่น 
ควรคัดเลือกบุคลากรที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรเป็นไปอย่างเข้มข้นและรัดกุม 
ควรปฏิบัติงานข่าวเชิงรุกให้เข้มข้นขึ้น ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย สมาชิกบางท่านเสนอ
ให้ใช้วิธีการปกครองแบบกระจายอํานาจแต่จะต้องใช้หลักการที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่นั้นควรยึดหลักความยุติธรรม รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ดูแล ควรศึกษาปัญหาอย่างลึกซึ้ง ส.ส. บางท่าน 
ก็อภิปรายท้วงติงการเขียนนโยบายว่า ไม่ควรเขียนเชื่อมโยงปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน ควรสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยสาเหตุของการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งจะสามารถ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาดังกล่าวทํางาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ และมีความต่อเนื่อง เป็นต้น 

การอภิปรายในวันนี้ ดําเนินมาถึงเวลา ๒๒.๓๖ นาฬิกา ประธานเห็นว่าใช้เวลาพอสมควรแล้ว 
จึงแจ้งให้ผู้ประสงค์จะอภิปรายซึ่งเหลือประมาณ ๑๑ คน ได้อภิปรายต่อในวันพรุ่งนี้ (พฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๕) และสั่งปิดประชุม เวลา ๒๒.๓๖ น. 


